

Số: **68** /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày **27** tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị báo cáo quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trung Sơn, thành phố Tam Điệp

Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trung Sơn, thành phố Tam Điệp. Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp cùng đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Cụm công nghiệp Trung Sơn là một trong những cụm công nghiệp có vị trí địa lý và ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố Tam Điệp. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp với trách nhiệm là chủ đầu tư lập quy hoạch đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan hoàn chỉnh đồ án. Tuy nhiên, để tạo tiền đề phát triển một cụm công nghiệp có chất lượng về hạ tầng, thu hút được những nhà đầu tư chiến lược, có thương hiệu trong các ngành chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát huy tối đa lợi thế của khu vực quy hoạch, hình thành hệ thống sinh thái công nghiệp kết hợp đô thị xung quanh với những yếu tố đảm bảo hiệu quả về kinh tế, an sinh xã hội, môi trường, cảnh quan, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu ranh giới, phạm vi quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Tam Điệp nói riêng và của tỉnh nói chung; đảm bảo mỹ quan và phương án kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh cụm công nghiệp, đồng thời rà soát các chỉ tiêu quy hoạch của đồ án, định hướng các khu vực sản xuất theo ngành nghề, lĩnh vực dự kiến để tạo điều kiện thu hút đầu tư thứ cấp nhanh chóng, thuận lợi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 11/10/2021 về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để xác định tính chất, ngành nghề thu hút vào Cụm công nghiệp Trung Sơn, làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đạt hiệu quả cao.

2. Sở Xây dựng, Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Trung Sơn theo các yêu cầu nêu trên; thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như các thành phần tham dự Hội nghị;
- Lưu VT, VP4;

Nt_VP4_TB_06.01

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Văn Tam